



รณรงค์ปลอดบุหรี่ ในมหา'ลัยรับอาเซียน

เมืองดักลิลาหรือ จ.มหาสารคาม ถือเป็นเมืองแห่งการศึกษาและเมืองโบราณคดีที่สำคัญ โดยปัจจุบันที่บริเวณตัวเมืองมหาสารคาม เป็นที่ตั้งของสถานที่ราชการ อาคารร้านค้า โรงเรียนและสถานศึกษาต่าง ๆ มากมาย จึงกลายเป็นศูนย์กลางแห่งการศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือและเป็นศูนย์กลางที่รองรับอาเซียนในปี ๕8 ฉะนั้น สถานศึกษาต่าง ๆ หรือมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต้องพัฒนาเป็นตัวอย่างที่ดี

ด้าน ดร.ศุภชัย สมป์ปิโต ผู้รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กล่าวว่า มหาวิทยาลัยได้กำลังเริ่มก้าวเข้าสู่ประชาอาเซียน จึงได้มีการรณรงค์มหาวิทยาลัยและร้านยาปลอดบุหรี่ 100% เพื่อให้แก่นักเรียน นิสิตนักศึกษา รวมทั้งชุมชนได้เรียนรู้และตระหนักถึงโทษภัยของการสูบบุหรี่ และรู้จักหลีกเลี่ยง ลด ละ เลิกอบายมุข ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

อีกทั้งสนองพระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ. 2535 เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการรณรงค์งดสูบบุหรี่ จึงจัดทำนโยบายคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ และจัดเขตการสูบบุหรี่เป็นการเฉพาะ พ.ศ. 2557 เพื่อปกป้องสิทธิของผู้ไม่สูบบุหรี่ภายในเขตพื้นที่มหาวิทยาลัย และได้จัดโครงการมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ ซึ่งมีกิจกรรมเดินรณรงค์ การแสดงนิทรรศการให้ความรู้ความเข้าใจพิษภัยของบุหรี่



พร้อมมอบป้ายมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ให้กับคณะ หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ขณะที่ เกษัชกรกทา บัณฑิตานุกูล ประธานกรรมการดำเนินงานโครงการมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยมหาสารคามมี นักศึกษาทั้งปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวมปีละไม่ต่ำกว่า 40,000 คน จึงได้จัดโครงการมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ เพื่อเป็นการปกป้องสิทธิของผู้ไม่สูบบุหรี่ การสูบบุหรี่ในสถานที่ห้ามสูบ หรือสถานที่ปลอดบุหรี่ถือว่าเป็นความผิด ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ. 2535 โดยจัดให้มีหน่วยบริการในมหาวิทยาลัย ตลอดจนเสริมสร้างความตระหนักถึงผลเสียของการสูบบุหรี่ และพิษภัยให้กับนักศึกษามหาสารคาม และผู้ที่เข้าเยี่ยมชมมหาวิทยาลัย สำหรับ นายณพวัชร สิงห์ศักดิ์คณาจารย์ มหาสารคาม เปิดเผยว่า เนื่องจาก จ.มหาสารคาม กำลังจะเข้าสู่ประชาอาเซียน ดังนั้น เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้ที่เข้าศึกษาในจังหวัดจึงได้ร่วมกับสถานศึกษาจัดทำโครงการมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ เพื่อปกป้องสิทธิของผู้ไม่สูบบุหรี่ อาทิ บุคคลที่ได้รับความเดือดร้อนจากบุคคลอื่นที่สูบบุหรี่นั้นอาจจะเกิดโรคมะเร็ง โรคหัวใจ และโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ จึงได้มีนโยบายจังหวัดปลอดบุหรี่ ให้ประชาชนในจังหวัดเกิดความตระหนัก รู้เท่าทันถึงโทษและพิษภัยของบุหรี่ ทั้งต่อตัวผู้สูบบุหรี่เอง และต่อผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากบุคคลอื่นที่สูบบุหรี่ด้วย.